

NGÀNH THUẾ QUYẾT LIỆT THU NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

các công văn, chỉ đạo tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp...

thuế. Ngoài ra, ngành thuế còn tập trung triển khai các giải pháp như: tăng cường kiểm tra, giám sát...

ĐẾN HẾT THÁNG 7/2024:

- Tổng thu nội địa ước thực hiện hơn 5.600 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023; Trữ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế và phí thực hiện hơn 3.000 tỷ đồng...

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Thực hiện tốt việc cấp, đổi thẻ căn cước

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sau hơn 1 tháng triển khai Luật Căn cước, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả nhiều giải pháp thu nhận hồ sơ cấp căn cước, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời trẻ em dưới 14 tuổi...



Công an huyện Quỳnh Phụ trao căn cước cho công dân dưới 14 tuổi.

căn cước, triển khai cấp thẻ căn cước liên tục trong và ngoài giờ hành chính từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần. Bố trí cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện đăng ký cấp thẻ căn cước trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến ngày 5/8, Công an huyện Quỳnh Phụ đã thu nhận được 3.319 hồ sơ căn cước, trong đó 2.728 thẻ căn cước đã được trả cho công dân. Theo Thiếu tá Đoàn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Quỳnh Phụ: Đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp...

Đề đưa Luật Căn cước đi vào cuộc sống, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng đồng an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Luật với nhiều hình thức đa dạng; đăng tải nhiều tin, bài trên các trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, cổng thông tin điện tử các huyện, thành phố và trên các trang mạng xã hội zalo, facebook thu hút trên 30.000 lượt người theo dõi; cấp phát trên 5.000 tờ rơi, pa nô, băng rôn... nội dung tuyên truyền về 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023.

Đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục điều tra ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng, tang vật, hồ sơ cho Công an huyện Thái Thụy tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cũng trong tháng 6/2024, cán

định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh với gần 50.000 bài dự thi. Trong đó có nhiều bài dự thi tâm huyết và chất lượng cao thể hiện sự quan tâm, đồng thuận của người dân với chính sách mới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết thêm: Với tinh thần quyết tâm, tận tình "vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, bố trí lịch thu nhận hồ sơ, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác cấp căn cước cho toàn thể nhân dân đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình, quy định và không để công dân đến liên hệ công tác phải chờ lâu. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với công tác hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước, thu nhận thông tin sinh trắc học được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch. Đến ngày 1/8, toàn tỉnh đã thu nhận 19.400 hồ sơ cấp căn cước, trong đó, trẻ dưới 6 tuổi là 2.514 hồ sơ, trẻ từ 6 - 14 tuổi là 3.137 hồ sơ và người từ 14 tuổi trở lên là 13.749 hồ sơ. Đơn vị cũng đã nhận và tổ chức trao thẻ căn cước mới cho những công dân đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt cấp căn cước mới góp phần xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TRINH CƯỜNG



Người dân đến làm căn cước tại Công an thành phố Thái Bình.



Siết chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Với quyết tâm kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng hiệu quả thiết bị nghiệp vụ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.



Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Hồi 20 giờ 29 phút ngày 7/3/2024, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh qua kiểm tra, phát hiện lái xe Nguyễn Văn Chiêu trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 17A-274.07 có nồng độ cồn trong người 0,514 miligam/1 lít khí thở. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính lái xe 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Tiếp đó, hồi 20 giờ ngày 27/3/2024, qua quá trình kiểm tra, lái xe Nguyễn Chí Tài, trú tại xã Tân Hòa (Vũ Thư), điều khiển xe mô tô 17B2-292.99 đã bị lực lượng chức năng xử phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng khi bị phát hiện có nồng độ cồn trong người 0,562 miligam/1 lít khí thở. Đó là hai trong nhiều vụ việc điển hình người điều khiển phương

tiện tham gia giao thông có sử dụng bia, rượu bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 183 vụ TNGT, làm chết 94 người, bị thương 115 người. Dù lực lượng chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, cảnh báo song trên địa bàn xảy ra 48 vụ TNGT do vi phạm nồng độ cồn, tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Hậu quả làm 29 người chết, 27 người bị thương, tăng 10 người chết và 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến TNGT do vi phạm nồng độ cồn, ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, không chấp hành các quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa,

MINH HƯNG

Bộ đội Biên phòng tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực tuyến bám nắm địa bàn quản lý, thường xuyên tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thành lập các tổ tàu thuyền tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống ma túy; tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, học sinh và ngư dân về Luật Phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy. Ông Bùi Xuân Cừ, Đội trưởng Đội tuần duyên tự quản hỗ trợ nhau trên biển xã Nam Thịnh (Tiền Hải) chia sẻ: Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp cho ngư dân thấy rõ tác hại cũng như hiểm họa của ma túy đối với con người, chủ động phòng tránh. Từ năm 2017 đến nay, các thành viên trong đội đã cung cấp 3 nguồn thông tin liên quan đến các đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy để BĐBP xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, nhiều vụ án về ma túy được BĐBP tỉnh tổ chức triệt phá thành công. Cụ thể, hồi 22 giờ ngày 11/6/2024, Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp cùng Đồn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh, Công an xã Thái Thượng (Thái Thụy) tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường đi thuộc thôn Bắc Cường, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lăng, sinh năm 1997 hộ khẩu thường trú thôn Đông Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ quả kết quả giám định 0,4124 gam Methamphetamine. Đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục điều tra ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng, tang vật, hồ sơ cho Công an huyện Thái Thụy tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cũng trong tháng 6/2024, cán

bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân (Tiền Hải) bắt quả tang Trương Văn Mịch, sinh năm 1988, thường trú tại xã Nam Thịnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ trong người đối tượng gồm một gói nhỏ heroin trọng lượng 0,1483 gam, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã bàn giao đối tượng cho các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.



Đối tượng Vũ Tiến Tùng, sinh năm 1977, bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt tại địa bàn xã Thụy Trường (Thái Thụy) vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

động, bất ngờ. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời thu thập, bổ sung thông tin các đối tượng có liên quan đến ma túy của 14/14 xã, thị

trấn khu vực biên giới biển; xác lập và đấu tranh thành công 62 chuyên án, vụ án/68 đối tượng phạm tội về ma túy. BĐBP tỉnh phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường bắt giữ 84

vụ/137 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác trinh sát biên phòng được thực hiện thường xuyên, liên tục, đánh mạnh vào các điểm phức tạp về ma túy. Qua quá trình trinh sát đã thu thập hơn 1.100 lượt thông tin hữu ích, trao đổi với các quan chức năng 280 lượt thông tin; quản lý sát sao 97 đối tượng cần chú ý, theo dõi.

Để làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân xử lý dứt điểm các ổ nhóm, điểm phức tạp về ma túy, quyết đấu tranh với các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ trương khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy, tạo động lực để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi biên giới biển của tỉnh.

TIẾN ĐẠT